



คำสั่งโรงเรียนกัลยาณวัตร

ที่ ๒๒๙ / ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

.....

ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง ๙ หน่วยงานหลัก รวมกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ประกอบกับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแกนนำ ด้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนขามแก่นนคร ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดขึ้นในสถานศึกษา ดังนี้

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา

นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา	ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร	ประธานกรรมการ
พ.ต.อ. นพดล เพ็ชรสุทธิ	ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น	รองประธานกรรมการ
นางสาวลัสดา กองคำ	ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	รองประธานกรรมการ
นางกฤติกา อภิชนตระกูล	นายกสมาคมศิษย์เก่าครูและผู้ปกครอง	รองประธานกรรมการ

๒ คณะกรรมการอำนวยการ

นายอำมาตย์ นิรันดร์กุล	รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร	ประธานกรรมการ
นายอนันต์ เดชโยธิน	รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร	รองประธานกรรมการ
นายจเด็จ อาสนะ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร	รองประธานกรรมการ
นางชฎีพร นาเลาะห์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร	รองประธานกรรมการ
นางวราภรณ์ มาตราสงคราม	ครูหัวหน้าระดับชั้น ม.๑	กรรมการ
นางพิสมัย ทินเต	ครูหัวหน้าระดับชั้น ม.๒	กรรมการ
นายพรต ภูแย้มไสย	ครูหัวหน้าระดับชั้น ม.๓	กรรมการ
นางมธุรส คำสะอาด	ครูหัวหน้าระดับชั้น ม.๔	กรรมการ
นางสุขสรานัญ เข็มทอง	ครูหัวหน้าระดับชั้น ม.๕	กรรมการ
นางรัตนา ศรีพงษ์วิวัฒน์	ครูหัวหน้าระดับชั้น ม.๖	กรรมการ
ผู้ปกครองเครือข่าย		กรรมการ
นายศุภชัย กองเกิด	หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	กรรมการและเลขานุการ
นายสนั่น หมั่นแก้ว	ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสุขสรานัญ เข็มทอง	หัวหน้างานลูกเสือเนตรนารี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสุมลทา พิมพล	หัวหน้างานยุวกาชาด	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวรัชณี ภูหลงเพี้ย	หัวหน้างานผู้บำเพ็ญประโยชน์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ - อำนวยการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และช่วยแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นให้ลุล่วงไปด้วยดี

๓. คณะกรรมการหน่วยลูกเสือด้านภยยาเสพติด

นายศุภชัย กองเกิด	หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	หัวหน้าหน่วย
นายสนั่น หมิ่นแก้ว	ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	รองหัวหน้าหน่วย
นางสุขสรายุ เข้มทอง	หัวหน้างานลูกเสือเนตรนารี	รองหัวหน้าหน่วย
นางยุพิน ศรีมันตะ	หัวหน้าลูกเสือชั้น ม.๑	กรรมการ
นายประชา ศิริลิ้มประพันธ์	หัวหน้าลูกเสือชั้น ม.๓	กรรมการ
นายพรต ภูแย้มไสย์	หัวหน้าเนตรนารีชั้น ม.๑	กรรมการ
นางโสภิตา หันชนะนา	หัวหน้าเนตรนารีชั้น ม.๒	กรรมการ
นางรัตนา ศรีพงษ์วิวัฒน์	หัวหน้าเนตรนารีชั้น ม.๓	กรรมการ
นายกิตติพันธ์ เหล่าสุวรรณ		กรรมการ
นายหมู่ลูกเสือทุกหมู่		กรรมการ
รองนายหมู่ลูกเสือทุกหมู่		กรรมการ
นายหมู่ลูกเสือหมู่ ๑		กรรมการและเลขานุการ
รองนายหมู่ลูกเสือหมู่ ๑		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ - พิจารณาดำเนินการตามประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร ว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยลูกเสือด้านภยยาเสพติด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

- รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร